



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗ ต่อ ๑๐๒

ที่ ทส.๑๖๑๘.๕/ว ๔๗ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ที่ ๓ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้) มาเพื่อทราบ


(นายตวั นามศรี)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแพทย์
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนา

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ที่ ๓ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้)

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ได้รับหนังสือสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๑๓.๓/๑๓๗๔๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
(ปม.๑-๒) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการรักษาป่า พัฒนาและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้)
โดยมีเป้าหมาย คือ

๑.สนับสนุนกล้าไม้ทั่วไปแก่เกษตรกร(กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่
ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม) จำนวน ๑๕,๐๐๐ กล้า

๒.สนับสนุนกล้าไม้ทั่วไปแก่เกษตรกร(กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
เพื่ออุตสาหกรรม) จำนวน ๗๕,๐๐๐ กล้า

๓.สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว
บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งให้นายมงคล วงษ์เนียม เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
เป็นผู้ดำเนินการ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการส่วน
ส่งเสริมการปลูกป่า ควบคุม กำกับ ดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานและให้ออกไปตรวจติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงนาม) ธนัช เนมีย์

(นายธนัช เนมีย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนาถูกต้อง

(นายวิเชียร จันทร์จรรย์)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ